

## ขงครูสภาออกตัวครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2559

เตรียมขงบอร์ด ครูสภาออกใบอนุญาตฯ โดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ  
หวังเปิดทางให้โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ  
สามารถหาครูภาษาอังกฤษมาสอนได้รวดเร็วขึ้น เผยแม่แต่ฝรั่งถนนข้าวสาร  
ถาพานมาตรฐานของบริติช เคานซิล ก็เป็นครูได้

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.)  
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา (เลขฯ คุรุสภา) กล่าววาทนใดหารือรวมที่มงานวิชาการของ  
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)  
เกี่ยวกับการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศ  
จึงได้มีข้อเสนอแนะอยากให้มีกรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเฉพาะด้านในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูต่างชาติ  
และครูไทยด้วย  
เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมถึงนักเรียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจริงๆ ก็หาได้ยาก  
ดังนั้นการมีใบอนุญาตฯ  
เฉพาะภาษาอังกฤษเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้เรียนและโรงเรียนได้ครูที่มีความสามารถทางภาษาอย่างแท้จริงมาสอนเด็ก  
ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เสนอในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

"เรื่องนี้เป็นแนวคิดของทีมงาน รมช.ศธ.ที่อยากยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษของคนไทย  
แต่การได้ใบอนุญาตฯ นี้ ในหลักการคุรุสภาก็จะต้องจัดการทดสอบความสามารถของครูด้วย  
โดยอาจให้สถาบันบริติช เคานซิล เขามาสนับสนุนการประเมินความสามารถของครู เช่น การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
รวมถึงทักษะการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บริติช เคานซิล ช่วยการันตีมาตรฐานความรู้  
โดยในสวนของคนต่างชาติที่อยากเป็นครูสอนภาษานั้นก็ต่อมได้รับการยกระดับมาตรฐานเช่นกัน  
เพราะชาวต่างชาติบางคนอาจเป็นแค่นักท่องเที่ยวตามถนนข้าวสาร แต่โรงเรียนเปิดรับสมัครก็อยากมาทำงาน  
ซึ่งมาตรฐานทางภาษาอาจดี แต่ทักษะการสอนก็ต้องมีคุณภาพควบคู่ไปด้วย  
อีกทั้งยังเป็นกรดึงให้ชาวต่างชาติเป็นครูได้นานมากขึ้น" ปฏิบัติหน้าที่เลขฯ คุรุสภากล่าว

นายชัยศกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา  
ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องกรเสนอให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ สำหรับครูที่มาขอต่อใบอนุญาตฯ  
ครั้งที่ 3 จากเดิมต้องต่อทุก 5 ปี ในหลักการคือเมื่อครูมีอายุการทำงาน 5 ปีแล้ว ในปีที่ 6 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ  
ครูจะต้องผ่านการเข้าฝึกอบรม การทำหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการต่างๆ อย่างน้อย 3 โครงการ  
จึงจะสามารถต่อใบอนุญาตฯ ได้ และเมื่อถึงการต่อใบอนุญาตฯ ปีที่ 16  
ให้ถือว่าครูมีความเชี่ยวชาญแล้วสามารถออกใบอนุญาตฯ ตลอดชีพได้  
แต่ครูจะต้องเข้ารับกรอบรมพัฒนาสมรรถนะคุณภาพวิชาชีพครูมาโดยตลอดด้วย  
ดังนั้นหากคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบ  
ทางคุรุสภาก็จะออกเป็นขบบังคับคุรุสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อบังคับใช้ต่อไป  
แต่ในกรนี้ที่ครูลาออกไปประกอบอาชีพอื่น และขอกลับเขาสู่วิชาชีพครูใหม่ จะไม่สามารถใช้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพได้  
ซึ่งครูต้องเริ่มนับหนึ่งเพื่อเขาสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตฯ ใหม่.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559](#)